



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

7 พฤศจิกายน 2567

เวียดนามอยู่อันดับที่ 5 ของโลกในด้านการส่งออกใบชา



วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ที่จังหวัด Phu Tho (ภาคเหนือ) กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (Ministry of Agriculture & Rural Development: MARD) และสมาคมทำสวนเวียดนาม (Vietnam Gardening Association: VACVINA) ได้มีการจัดงานประชุมในหัวข้อ "การเชื่อมโยงการผลิตและการบริโภคใบชาที่มีคุณภาพสูง" โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกร้อยละ 70 ให้เป็นพื้นที่ปลูกชาพันธุ์ใหม่ภายในปี 2568

นาย Nguyen Quoc Manh รองอธิบดีกรมผลิตพืชเวียดนาม (Department of Crop Production) ระบุว่าพื้นที่เพาะปลูกใบชาของเวียดนามในปี 2566 มากกว่า 122,000 เฮกตาร์ (762,500 ไร่) ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 โดยมีอัตราการลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.32 ต่อปี เนื่องจาก จังหวัด Lam Dong และจังหวัดพื้นที่ในภูเขาทางตอนเหนือ ได้เปลี่ยนมาเพาะปลูกพืชผลไม้ชนิดอื่นๆ แทน อย่างไรก็ตามผลผลิตใบชาเพิ่มขึ้น จากประมาณ 1.3 ตัน/ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 1.6 ตัน/ไร่ เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมใหม่ให้กับต้นชาและเทคนิคการทำฟาร์มต่างๆ

นาย Hoang Vinh long ประธานสมาคมใบชาเวียดนาม (Vietnamese Tea Association) กล่าวว่าเวียดนามเป็นผู้ผลิตและส่งออกชารายใหญ่อันดับที่ 5 ของโลก ซึ่งชาเวียดนามส่งออกมากกว่า 70 ประเทศ และเวียดนามมีจุดแข็งในการเพาะปลูกใบชาเนื่องจากสภาพอากาศและดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นชามาก อีกทั้งมีจังหวัดที่มีชื่อเสียงในการเพาะปลูกใบชา อย่างเช่น Yen Bai, Ha Giang, Son La (ภาคเหนือ) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญและผู้บริโภคจากต่างประเทศที่ชื่นชมคุณภาพของใบชา และเชื่อมั่นว่าใบชาเวียดนามสามารถแข่งขันกับใบชาประเทศอื่นๆ ได้ ปัจจุบัน เวียดนามแปรรูปชาประมาณ 15 ประเภท โดยสินค้าหลักคือ ชาดำและชาเขียว แต่ราคาส่งออกของใบชาเวียดนามยังไม่สูงมากนัก โดยราคาเฉลี่ยส่งออกของใบชาเวียดนามน้อยกว่าราคาเฉลี่ยของประเทศอื่นๆ ที่ส่งออกใบชากว่าร้อยละ 35 และเป็นร้อยละ 55 ของราคาเฉลี่ยส่งออกใบชาจากอินเดียและศรีลังกา

ดังนั้น เพื่อเพิ่มมูลค่าใบชาที่ส่งออก นาย Manh เสนอให้จังหวัดต่างๆ ส่งเสริมการจัดการการผลิตชาที่ปลอดภัยและมีระบบขนส่งที่เชื่อมโยง และปรับปรุงความสามารถในการแปรรูป โดยเฉพาะส่งเสริมในด้านการทำตลาดอีคอมเมิร์ซและการใช้ประโยชน์จากโอกาสจากความตกลงการค้าเสรี เช่น CPTPP และ EVFTA เพื่อช่วยขยายตลาดให้กับอุตสาหกรรมใบชาของเวียดนาม

ปัจจุบันเนื่องจากการส่งออกใบชาเวียดนามราคาถูก ทั่วโลกจึงนิยมนำเข้าใบชาจากเวียดนามส่งผลให้ผู้ผลิตและชาอุตสาหกรรมแปรรูปหลายแห่งมีการแข่งขันกัน เกิดโรงงานขนาดเล็กจำนวนมาก และหลายแห่งไม่มีมาตรฐาน เทคโนโลยีความคุมการผลิตที่ไม่มีคุณภาพและมุ่งเน้นขายในราคาที่ถูก เท่านั้น

นอกจากนี้ ช่วงเวลาที่ผ่านมามอุตสาหกรรมใบชาเวียดนามกำลังมีการเปลี่ยนแปลง มีธุรกิจเวียดนามจำนวนมากที่หันมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสินค้าในรูปแบบที่ยั่งยืน โดยต้องพยายามเชื่อมโยงกับเกษตรกรเพื่อพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมและเพียงพอ เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมใบชาเวียดนามได้ออกแผนการที่เกี่ยวกับการสร้าง พัฒนา และดำเนินการรักษาพื้นที่เพาะปลูกใบชาเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ให้ลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในห่วงโซ่การผลิต เพื่อเพิ่มราคาเฉลี่ยของชามากขึ้น

(จาก <https://en.vietnamplus.vn/>)

ข้อคิดเห็น สศต

ตลาดใบชาเวียดนามกำลังได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปี 2567 ส่งผลให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 การส่งออกใบชาเวียดนามประมาณ 108,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.9 และมีมูลค่า 189 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้น 34.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเวียดนามเป็นประเทศผลิตใบชาและนิยมนำเข้าเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาใบชาในประเทศจะสูงกว่าราคาใบชาส่งออก นอกจากนี้ ยังมีการส่งออกเป็นวัตถุดิบให้กับคู่ค้าในต่างประเทศเพื่อติดฉลากแบรนด์ของตนเองด้วย เวียดนามจึงจำเป็นต้องสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เกิดการรับรู้ในตลาดโลก และขยายการส่งออกใบชาให้มากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ เนื่องจากราคาซื้อขายของผลไม้และพืชอื่นๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น เกษตรใบชาในภาคเหนือจึงได้หันมาปลูกต้นกาแฟและทุเรียนแทนทำให้ปริมาณการเพาะปลูกต้นชาลดลง โดยตลาดส่งออกใบชาสำคัญของเวียดนามได้แก่ ปากีสถาน ไต้หวัน (จีน) รัสเซีย จีน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม เวียดนามได้วางเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชผลสำคัญที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development: MARD) ในมติหมายเลข 431/QĐ-BNN-TT ลงวันที่ 26 มกราคม 2024 ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2573 พื้นที่เพาะปลูกต้นชาในเวียดนามจะต้องครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 120 แห่ง หรือ 125,000 เฮกตาร์ (781,250 ไร่) และเพิ่มผลผลิตให้สูงถึง 1.76 – 1.84 ตัน/ไร่ ผลผลิตจะทำให้ได้ยอดใบชาสดประมาณ 1.2 - 1.4 ล้านตัน